

พฤติกรรมทางจริยธรรม

สำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงาน กฟผ.

จุด
ข้อ



Do & Don't



จงรักภักดีต่อชาติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

นำหลักธรรมทางศาสนา มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงมีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม

ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่องค์การกำหนด

แจ้งเหตุหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การหรือรัฐ

ดำเนินงานตามภารกิจ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และนโยบายของรัฐ

มีจิตสำนึกที่ดี ตระหนัก และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับชุมชนและสังคม

รับฟังความคิดเห็น สนับสนุนชุมชนและสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

ช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

รับฟังความคิดเห็น พร้อมชี้แจงและอธิบายเหตุผลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขการทำงานที่กำหนดไว้ โดยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามนโยบาย PDPA

สนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการลงประชามติตามที่กฎหมายกำหนด

วางตัวเป็นกลาง ไม่อำนวยความสะดวกแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน

แสดงพฤติกรรม ด้วยคำความเป็นไทย

แสดงเกียรติลาบลหู่ หรือไม่ให้ความเคารพศานาอื่น

นำสถาบันไปแอบอ้าง เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

แสดงพฤติกรรม อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี

ใช้ช่องว่าง ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน

ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉย ต่อการกระทำผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในองค์การหรือรัฐ

ปฏิบัติงานหรือกระทำการ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายและนโยบายของรัฐ

ปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อเกิดความบกพร่องหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ยึดถือผลประโยชน์ของตนเอง

เห็นแก่พวกพ้อง ไม่รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม

ใช้กระบวนการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม

ทำลายและขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือย

เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เป็นกลางขาดความเสมอภาค

ใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง

เรียกรับของขวัญหรือของกำนัล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เปิดเผยหรือนำข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

ละเลยการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการลงประชามติตามที่กฎหมายกำหนด

ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมือง

สร้างความขัดแย้ง ในหน่วยงานจนส่งผลกระทบต่อการทำงาน



กฟผ.

EGAT for ALL

กองธรรมาภิบาล ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โทร. 60240

